



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12963

หน้า: 13(ซ้าย)

Col.Inch: 36.65 Ad Value: 32,985

PRValue (x3): 98,955

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เกษตรบูรณาการ: ถึงเวลาหรือยังที่ต้องคิดอย่างคนปกติ

ถึงเวลาหรือยังที่ต้องคิดอย่างคนปกติ



ติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ มาอย่างต่อเนื่อง ต้องบอกว่า หลายอย่าง ยังมีดมน และหลายอย่าง เริ่มจะมีทางสว่างในตัวเอง สินค้าเกษตรหลายตัว โดยเฉพาะยางพาราของไทย แม้วันนี้ยัง

ผลาญเงินที่ทาง กยท. ปัจจุบันต้องมานั่ง รับผิดชอบในการจัดเก็บ เดือนละกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ กยท. พยายามที่จะใช้ยางพาราในสต็อกให้เร็วที่สุด เพื่อลดภาระให้เร็วที่สุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนั่งคุย กับนักวิจัยที่ทำงานเรื่องของยางพารา ตลอดระยะเวลาในการทำงานของข้าราชการ คนหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ถึง ณ เวลานี้ บอกได้เลยว่า มีผลการวิจัยที่ชัดเจนว่า



คงมีขบวนการที่จะนั่งทับที่ของใครบางคนที่ทำอะไรไว้กับเรื่องของยางพาราในสต็อกอยู่ โดยไม่ยอมขยับจากกระทรวงไป ส่วนจริงเท็จแค่ไหน ก็



ไปตามกันเอง เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่จิตใจได้สำนึก ความรับผิดชอบชั่วดีของแต่ละคนว่าจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือพวกตน จนไม่รู้จกัคำว่าพอเพียง แต่ที่แน่นอนที่สุดคือวันนี้ยังมียางในสต็อกของใครบางคนที่ทำเอาไว้

ยางพาราของเราสามารถใช้ในการทำถนนที่ดีเลิศ และมีการรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน ขณะเดียวกันส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ก็กำลังจะเดินหน้าหาทางรับรองด้วยเล็บของตนเองเสียด้วย เพราะที่ผ่านมา การทำถนนที่มาจากยางพารา

มีการคัดค้านจากกลุ่มคนบางกลุ่ม และมีขบวนการที่ยางพาราที่จะไม่ให้มีการนำยางพาราไปใช้ในการทำถนนเสียด้วย โดยให้เหตุผลต่างๆ นานา ว่า ผสมลำบาก

ความจริงมันคือ ถนนที่สร้างจากยางพารา มีให้เห็นชัดเจน เป็นตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างมากกว่า 10 ปี วันนี้ยังใช้ได้ปกติ วันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่า การสร้างถนนจากยางพารา 1 กิโลเมตร ใช้ยางแห้ง

ประมาณ 3.3 ตัน ขนาดถนนกว้าง 11 เมตร นั่นคือ ถนนในชนบททั่วไป โดยถนนที่ลาดยางหนากว่า 5.5 เซนติเมตร ว่ากันอย่างนั้น วันนั้นถนนที่บางหน่วยงานรับผิดชอบเขาต้องสร้างกว่าปีละไม่ต่ำกว่า .2 หมื่นกิโลเมตร ไปดูกันเองว่าใช้ยางปีละเท่าไร ไรกว่ายางที่ยังเป็นปัญหาเรื่องราคา จะยังเป็นปัญหาต่อไปหรือไม่ นั้นไม่รวมที่จะต้องแปรรู้อย่างอื่น ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ หากคิดอย่างคนปกติ ยางพาราไทยน่าจะถึงทางรอดหากมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯคิดอย่างคนธรรมดา เพียงแต่วันนี้ ไม่ธรรมดา

ราชดำเนิน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทท.-สาธารณสุข-สิ่งแวดลอม

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4699

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 76.54 Ad Value: 68,886

PRValue (x3): 206,658

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ.ตรัง โรงสกัดน้ำมันปาล์มระดับชุมชนเป็นกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับช่องทางการตลาด เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้า สร้างอำนาจต่อรอง และยกระดับราคาผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด จังหวัดตรัง นับเป็นตัวอย่างสถาบันเกษตรกรที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้จะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับตำบล ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นเกษตรกรในพื้นที่อยู่ราว 700 ครอบครัว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันควบคู่กัน ธุรกิจหลักของสหกรณ์จึงมีทั้งการรวบรวมยางพาราและปาล์มน้ำมัน จนกระทั่งปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังได้นำตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดตรังไปดูงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเห็นหาเทคโนโลยีและงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการ



เกษตร และเริ่มสนใจที่จะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เนื่องจากในแต่ละปี สหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกและสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดตรังได้ประมาณ 13,000 ตัน แล้วส่งจำหน่ายให้กับทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ แต่ต้องมีต้นทุนเรื่องค่าขนส่ง

ทาง สวทช. ได้ลงมาสำรวจพื้นที่และศึกษาความพร้อมของสหกรณ์ ก่อนจะช่วยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้นวัตกรรมในการสกัดน้ำมันแบบแห้ง และไร้มลพิษ ซึ่งจะไม่ใช้น้ำเสียหรือมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้มีอันตามัน ประมาณ 36 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรก่อสร้างโรงงานและอาคารสำนักงาน บนพื้นที่ 32 ไร่ และสหกรณ์สมทบเงินไปอีก 24 ล้านบาท ทีมวิศวกรจาก สวทช. เข้ามาช่วยดูแลในด้านเทคนิคเครื่องจักรและอบรมเจ้าหน้าที่

ภายในโรงงาน

นายสุนันท์ คีตธอบ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เป็นต้นแบบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กระดับชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ และเป็นโรงงานที่ไม่ใช้น้ำ ใช้น้ำมันเสียไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสหกรณ์คาดหวังว่า โรงงานแห่งนี้จะช่วยรองรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตรัง เช่นสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังเจริง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีร์ จำกัด วิสาหกิจชุมชนบางกุ้ง ในการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่กระบวนการแปรรูป และยังสามารถสร้างงานให้คนในชุมชน โดยชาวบ้านส่งลูกหลานมาทำงานในโรงงานแห่งนี้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนได้อย่างดี

เงื่อนไขของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์ คือรับซื้อแต่



ผลปาล์มสุก และจะไร้ราคาปรับซื้อที่สูงกว่าตลาดกลล 50 สตางค์ เพื่อแรงจูงใจให้สมาชิกตัดผลผลิตสุกแก่เต็มที่มาขาย เพราะจะทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมีความเข้มข้น มีคุณภาพ และช่วยยืดดีเทลระหว่างกระบวนการแปรรูป จากเดิมที่ต้องใช้วัตถุดิบปาล์มน้ำมัน 45 ตันหลายต่อวัน แต่ถ้าผลปาล์มสุกแก่เต็มที่ จะใช้เพียง 40 ตันหลาย แต่ได้ปริมาณและค่าน้ำมันที่เท่ากัน

ปัจจุบันสหกรณ์ส่งน้ำมันปาล์มขายให้กับบริษัทเอกชนไปแล้ว 130 ตัน ค่าน้ำมันที่สกัดได้อยู่ที่ 18% และตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มให้มีค่าน้ำมันอยู่ที่ 20% เนื่องจากค่าความต่างของเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 1% จะมีค่าตันละ 300 บาท ซึ่งต่อไปสหกรณ์คาดว่าจะสามารถรับซื้อน้ำมันจากเกษตรกรเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานได้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยจะกำหนดราคาปรับซื้อตามเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันที่บีบได้ และสูงกว่าที่เอกชนรับซื้อ โดยสหกรณ์จะเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพแก่สมาชิก โดยจะจัดทวนักวิชาการเกษตรเพื่อไปแนะนำเรื่องการจัดการภายในสวนปาล์ม การดูแลรักษา ใช้น้ำปุ๋ยบำรุงต้นปาล์ม การวิเคราะห์ดินเพื่อใส่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตปาล์มที่มีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการสวนปาล์ม การดูแลรักษาและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ททท.-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4699

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 76.54

Ad Value: 68,886

PRValue (x3): 206,658

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี



และส่งผลกับคุณภาพผลผลิตทั้งสิ้น

ขณะเดียวกัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งนี้ ยังสามารถนำวัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูปไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้ว จะนำผลปาล์มมาบ่มให้ลูกหลุดล่อนจากทลาย ก่อนจะนำเข้าเครื่องคัด เพื่อแยกผลปาล์มร่วงออกมาแล้วนำเข้าเครื่องอบ เป็นเวลา 3-4 ชม. จากนั้นจึงนำผลปาล์มที่ผ่านการอบไปพักไว้ 7-8 ชม. เพื่อให้เนื้อกับเมล็ดแยกออกจากกันได้มากที่สุด เพื่อลดอัตราการสูญเสียและให้ได้น้ำมันเต็มๆ แล้วจึงนำผลผลิตเข้าเครื่องบีบน้ำมัน ซึ่งในกระบวนการที่บีบน้ำมันจะใช้พลังงาน Biomass จากกลีบเลี้ยงและกะลาเม็ดใหม่เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแทนการใช้แก๊ส LPG ซึ่งช่วยลดต้นทุนภายในโรงงานได้

ในกระบวนการบีบน้ำมัน เครื่องจักรจะแยกน้ำมัน เมล็ดปาล์ม และกากปาล์มออกจากกัน น้ำมันปาล์มที่ได้จะนำเข้าสู่ถังเก็บพักอุณหภูมิไว้บริษัทเอกชน ส่วนเมล็ดปาล์ม สามารถขายได้ก็โลกรัมละ 5 บาท หากกะเทาะให้ได้เมล็ดใน ก็จะเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้น ขายได้ก็โลกรัมละ 20 บาท ส่วนกากปาล์มที่เหลือจากการบีบน้ำมัน สามารถขายไปเป็นอาหารสัตว์ หรือทำปุ๋ยได้ ซึ่งขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างการศึกษาต้นทุนจากทลายปาล์มและกาก

ปาล์ม โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวิจัยคัดพันธุ์พันธุ์อินทรีย์ โดยใช้ประโยชน์จากของเหลือจากการผลิตปาล์มน้ำมัน มาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งจะมีการคิดค้นหาสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อไปขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร โดยจะทำให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพและเป็นสูตรเฉพาะของสหกรณ์ เพื่อที่จะนำไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และจะจำหน่ายถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ตามนโยบายของรัฐบาล

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนารูปร่างที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนในภาคประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งในและยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ขายผลผลิตได้ราคาดี ไม่นอนเพื่อค้าคนกลางกดราคาและเมื่อมีกำไรก็แบ่งปันผลคืนสู่สมาชิก ขณะเดียวกันก็สร้างงานให้กับลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาทำงานในโรงงาน มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและช่วยลดปัญหาการว่างงานสหกรณ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23181

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 17.14 Ad Value: 14,569

PRValue (x3): 43,707

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ดันสหกรณ์ผู้มาตรฐานGMPผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม

กยท.ดันสหกรณ์ผู้มาตรฐานGMP ผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม

กยท.: ดร.วิรัช สุขระอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ดูแลและส่งเสริมการค้าเนยางธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั่วประเทศ จำนวน 176 แห่ง และจังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆ ของประเทศที่มีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึง 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน ล่าสุด กยท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โตน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด

เป็นการยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียมและยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ที่พร้อมจะให้ทาง กยท. เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทางที่จะให้ทั้งจังหวัดทำยางเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP

ดร.วิรัช กล่าวว่า ทั้งนี้การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องผลผลิตที่มีคุณภาพดีภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลสามารถต่อราคาสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้ และยังส่งผลถึงผู้ประกอบการที่รับซื้อยางก็จะมีเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีความสะดวกในการรับซื้อมากขึ้น ซึ่งทาง กยท. จะเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมียมที่กำหนดไว้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: เศรษฐกิจมหภาค/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2559

ปีที่: 14 ฉบับที่: 5002

Col.Inch: 90.55 Ad Value: 99,605

หัวข้อข่าว: โรดโชว์นิคมอุตสาหกรรมดึงดูดการลงทุนทั่วโลก

หน้า: B1(ล่าง)

PRValue (x3): 298,815

คลิป: สีสี่

โรดโชว์นิคมอุตสาหกรรม ดึงดูดลงทุนทั่วโลก



■วารสารกัญ เกียนเงิน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำโรดโชว์นิคมอุตสาหกรรมอย่างพารา หรือรับเบอร์ซิตี จ.สงขลา แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศ บริษัทขนาดใหญ่ นักธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งยังมีโครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อดึงดูดการลงทุน และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคใต้ และทำให้อุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

"วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม" ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า กนอ.และรัฐบาลบาลมีโครงการส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ.สระแก้ว, แม่สอด จ.ตาก และสะเดา จ.สงขลา ที่กำลังเชิญชวนให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในพื้นที่ โดย จ.สระแก้ว มีพื้นที่รวมประมาณ 660 ไร่ คาดว่า จะพร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2560 จะลงทุนในคลัสเตอร์ที่รัฐบาลสนับสนุน รวมถึงมีโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนผ่านโครงการประชารัฐ รวมถึงการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งภาคเอกชนมีพื้นที่พร้อมรองรับนักลงทุนจำนวน 1.5 หมื่นไร่ และเป็นพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง กนอ. จะจัดหาจำนวน 1.5 หมื่นไร่ รวมแล้วมีพื้นที่รองรับการลงทุนใหม่จำนวนรวม 3 หมื่นไร่ รองรับการลงทุนในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ที่ภาครัฐประเมินว่าจะมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนเป็นเวลา 5 ปี วงเงินประมาณ 5 แสน

ล้านบาท ดังนั้นจะส่งผลให้มีการลงทุนใหม่ในภาคตะวันออกที่สูงขึ้น

ปัจจุบัน กนอ. มีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ได้ดูแลจำนวนรวม 54 แห่ง พื้นที่รวมใน 15 จังหวัดของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งคลัสเตอร์ปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมัน คลัสเตอร์ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ และกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (แพคเกจจิง) สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของไทย ที่มีทั้งการค้าและการสร้างการนิคมอุตสาหกรรมอย่างพารา หรือรับเบอร์ซิตี จ.สงขลา รวมถึงมีการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษในสะเดาและสงขลา

สำหรับ จ.สงขลา ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าสำคัญ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (จีดีพี) ขนาด 6,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับ 12 ของ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: เศรษฐกิจมหภาค/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2559

ปีที่: 14 ฉบับที่: 5002

Col.Inch: 90.55 Ad Value: 99,605

หน้า: B1 (ล่าง)

PRValue (x3): 298,815

คลิก: 111

หัวข้อข่าว: ไรด์โซว์นี้คมอุตสาหกรรมดี การลงทุนทั่วโลก

ประเทศ รวมถึงมีการค้าชายแดนมูลค่า 16.83 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงจะเชื่อมโยงกับโครงการคมนาคมต่างๆ ทั้งการสร้างมอเตอร์เวย์สะเดา รวมถึงมีระยะทางห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียประมาณ 60 กิโลเมตร พื้นที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินหาดใหญ่ และขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือท่าลิเกใน จ.สงขลา ได้ ดังนั้นศักยภาพของพื้นที่จึงจะดึงดูดการลงทุนใหม่ได้อย่างมาก

“วีรพงษ์” กล่าวว่า รัฐบาลรับเบอร์ซีดี จ.สงขลา ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2558 มีพื้นที่รวมประมาณ 1,218 ไร่ คาดว่าจะเปิดให้บริการในระยะแรก (เฟส) 1 ในเดือน ก.ค. 2560 และโครงการทั้งหมดจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2561 โดยในขณะนี้มีภาคเอกชนขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้ว แบ่งเป็นผู้ผลิตหมอนยางพารา 1 แห่ง จากนักลงทุนมาเลเซีย และเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากนักลงทุนประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมทุนกัน 1 แห่ง

ขณะเดียวกัน มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวน 10 ราย ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่โรงงานสำเร็จรูป และได้เข้ามาจัดตั้งในพื้นที่แล้ว 3 ราย อีก 7 รายกำลังก่อสร้าง โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้ามาลงทุนจะเป็นกลุ่มที่มีการผลิตสินค้านวัตกรรม รวมถึงยังเป็นผู้ประกอบการที่มีการมุ่งใช้งานวิจัยมาต่อยอด และส่งเสริมภาคธุรกิจ อีกทั้งมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ได้มีการทำศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว

ทั้งนี้ ประเมินว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีเอกชนกลุ่มยางเข้ามาจัดตั้งจำนวน 50 ราย มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีความต้องการใช้ยางพาราจำนวน 2 แสนตันปี รวมทั้งหากมีอุตสาหกรรมยางกลุ่มกลางนำเข้ามาลงทุนจะมีความต้องการใช้ยางสูงขึ้นเป็น 3 แสนตันปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว จากจำนวนยางในประเทศไทยที่ผลิตทั้งหมด 4.5 ล้านตัน

วีรพงษ์ กล่าวว่า ผลการไรด์โซว์รับเบอร์ซีดี จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนนักลงทุนมาเลเซีย กลุ่มอุตสาหกรรมยาง เข้ามาลงทุนในรับเบอร์ซีดีของไทย นักลงทุนมาเลเซียต่างตอบรับที่ดีกับการลงทุนในไทย ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้นักลงทุนทั่วโลกได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่แล้ว พร้อมมีมาตรการส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิพิเศษ รวมถึงยังมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคาเช่าที่ดินให้แก่เกษตรกรด้วย

สำหรับต่อไปมีแผนไปไรด์โซว์ที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน ถือเป็นประเทศผู้นำเข้ายางที่สำคัญของไทย และเป็น

ผู้ผลิตยางล้อสำคัญในโลก และก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปไรด์โซว์ที่ประเทศอินเดียมาแล้ว พบว่า นักลงทุนในอุตสาหกรรมยางของอินเดียให้ความสนใจลงทุนในไทยอย่างดี

“โซคติ แก้วแสง” รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ในรับเบอร์ซีดี ทั้งการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และลดภาษี 50% ต่อเนื่องอีก 5 ปี การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการให้ใบอนุญาตเรื่องที่ดิน และการเลือกหาพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงยังมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆ

ที่นอกเหนือจากภาษี ทั้งการออกใบอนุญาตการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมถึงการให้ความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อีกทั้งหน่วยงานรัฐพร้อมประสานให้การช่วยเหลือเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเพิ่มความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศและมาเลเซียเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนมาเลเซียถือว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราของไทยที่มีความสำคัญมาก และนำเข้าวัตถุดิบยางพาราจากไทยในระดับสูง

“มันไม่จ๋าต่อจากนี้ไป การลงทุนในประเทศไทยจะต้องเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวอย่างแน่นอน” โซคติ กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2559

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10252

หน้า: 27 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 55.72 Ad Value: 133,728

PRValue (x3): 401,184

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: Biz@Design: CuttingMat ยางพาราอัฟเกรด



Biz@Design

• สุวิทย์ วงศ์สุริจรวาณิชย์

facebook.com/SuwitBrandd



CuttingMat ยางพาราอัฟเกรด



หลายท่านอาจเลือกการเดินทางเพื่อตามหาต้นตอแรงบันดาลใจในงานออกแบบแต่ก็มีอีกหลายท่านที่นำสิ่งใกล้ตัวที่เราอาจมองข้ามไปมาเป็นต้นตอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

เช่นเดียวกับ Least Studio ที่ใช้งานออกแบบสร้างความสมดุลระหว่างรายละเอียดบนชิ้นงาน กับความรู้สึกของผู้คนไปพร้อมๆ กัน ดังเช่น คอลเลคชัน CuttingMat คิวรางวัล DEmark 2016 ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ มีจุดเริ่มต้นของแนวคิดเกิดจากการนำสิ่งของใกล้ตัวอย่างแผ่นรองตัด (Cutting Mat) ในสตูดิโอสถาปนิกมาเป็นต้นตอแนวคิดการออกแบบที่มงานนำลายเส้นพร้อมพื้นสีเขียวของแผ่นรองตัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋า Hum Tote, กระเป๋า Han Bag, กระเป๋าเพิ่ม Holder



Folder พร้อมนำวัสดุยางพาราธรรมชาติมาปรับคุณสมบัติใหม่ให้มีความนุ่มนวล น้ำหนักเบา คงทน แข็งแรง ทนต่อการขีดข่วนและไม่มีมลพิษของกลิ่นยางมากวนใจผู้ใช้

จากแผ่นรองตัดที่อยู่แต่ในสำนักงานกลายเป็นชิ้นงานที่ออกเดินทางไปกับเราได้ ผลงานชิ้นนี้ออกแบบโดยธีรพล อัครทิวา และ วรัญญา นนทสินติ

ชิ้นงานมีทั้งสิ้น 2 โทนมสี ได้แก่ สีเขียวของแผ่นรองตัดที่เราคุ้นเคยกับพื้นสีดำที่มีลวดลายเส้นสายของแผ่นรองตัดไปปรากฏ


อีกหนึ่งแนวคิดของสตูดิโอออกแบบที่นำวัสดุธรรมชาติจากพืชเศรษฐกิจไทยมาปรับลุคเปลี่ยนการใช้งาน พร้อมนำสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นแรงบันดาลใจการออกแบบ

ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัว และเราทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ อยู่ที่เราจะให้ความสำคัญกับของใกล้ตัวหรือเลือกที่จะมองข้ามไป

รหัสข่าว: C-161017011026

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>บ้านเมือง</p> <p>Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900</p>	<p>Section: First Section/เศรษฐกิจ วันที่: จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 ปีที่: 15 ฉบับที่: 4700 หน้า: 7(ล่างขวา) Col.Inch: 54.85 Ad Value: 49,365 PRValue (x3): 148,095 คลิป: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: ก.อุตฯ โรดโชว์มาเลเซียขายพื้นที่นิคมฯ เปิดเวทีมาตรการจูงใจ ดึงนักลงทุนเข้าปี 61</p>
---	--	---

“กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ.” เดินสายโรดโชว์ศักยภาพพื้นที่นิคมฯ รับเบอร์ซิตี ประเทศมาเลเซีย 13-14 ตุลาคมนี้ จัดมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ ดึงดูดนักลงทุน มั่นใจ ทุนมาเลเซียและอินเดีย เล็งเข้าซื้อพื้นที่ ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ยางครบวงจร เผยพื้นที่นิคมฯ พร้อมรับนักลงทุนได้ในปี 2561

นางอรุณชกา สິบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อร่วมกิจกรรม สัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย”เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน



ก.อุตฯ โรดโชว์มาเลเซียขายพื้นที่นิคมฯ เปิดเวทีมาตรการจูงใจ ดึงนักลงทุนเข้าปี 61



เปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งปัจจุบันไทยได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา ที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคโลจิสติกส์ การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ ทั้งในและนอกประเทศ ทำให้พื้นที่มีการลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในอาเซียน

“หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไปแล้ว จนถึงขณะนี้ มีภาครัฐติดต่อ และสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีนักลงทุนต่างชาติหลายรายให้ความสนใจในพื้นที่การลงทุน โดยเฉพาะมาเลเซีย อินเดีย และจีน เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าแนวทางที่รัฐบาลให้การส่งเสริมจะมีส่วนช่วยยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา” นางอรุณชกา กล่าว

สำหรับการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในครั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ ภาพรวมโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา มีพื้นที่ประมาณ 1,218 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมรองรับนักลงทุนภายในปี 2561 และมีการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งเสริมการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั้งในส่วนการยกเว้นค่า

ธรรมเนียม และค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับยกเว้นค่าบำรุงรักษาลิงอำนาจความสะอาดและอื่นๆ

นอกจากนี้การสัมมนาครั้งนี้ กนอ.ยังได้เปิดคลินิกการลงทุนในรูปแบบการสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิดระหว่างนักลงทุนไทยและมาเลเซีย ซึ่งนับว่าได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ ผู้ประกอบการมาเลเซีย กลุ่มสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา สมาคมผู้ผลิตยางมือยาง และบริษัทเทรควินส์ แพลสมเทชั่น เบอร์ทาด (TPB) โดยคาดว่าจะส่งผลดีในแง่ของความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่จะมีการเข้ามาลงทุนในนิคมฯ ยางพาราของไทยเพิ่มขึ้น

ด้านนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ได้นำเสนอข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราที่ขณะนี้สามารถพัฒนาได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการปรับพื้นที่เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุน ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถรองรับการลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

โดยที่ผ่านมา กนอ.ได้เปิดให้นักลงทุนที่สนใจพื้นที่เข้าเจรจาซื้อและเช่าที่ดินอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีนักลงทุนในกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราชั้นนำและปลายน้ำ เช่น ทีเอ็นเอยางพารา ยางลือรยยนต์ให้ความสนใจซื้อและเช่าที่ดินแล้วจำนวนหลายราย ทั้งนี้ กนอ. ได้วางเป้าหมายว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา ทั้งสิ้น 70 โรงงานภายใน 5 ปี (2564) รวมมูลค่าเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิดความต้องการใช้ยางพาราได้ไม่น้อยกว่า 9,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นน้ำยางชั้น 60% จำนวน 5,400 ตันต่อปี และยางแผ่นรมควันจำนวน 3,600 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนยางเป็นเงิน 450 ล้านบาทต่อปี และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 10 เท่า หรือคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 4,500 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: Real Estate/สังคมธุรกิจ

วันที่: อาทิตย์ 16 - พุธ 19 ตุลาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3201

หน้า: 36(บนขวา)

Col.Inch: 19.78 Ad Value: 24,725

PRValue (x3): 74,175

คลิป: สีสี่

ภาพขาว: สังคมฐานฯ: สานพลังประชารัฐ



สานพลังประชารัฐ...พล.อ.วรพงษ์ สำนเตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เป็นประธานเปิดโครงการ "กนอ. สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา" และเปิดโรงงานมาตรฐาน ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) เพื่อสานต่อแผนนโยบายของรัฐบาลสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง 3 ภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์พลังประชารัฐ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,050

Section: Real Estate/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 16 - พุธ 19 ตุลาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3201

หน้า: 39 (บนขวา)

Col.Inch: 33.64 Ad Value: 35,322

PRValue (x3): 105,966

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยาง 14 จ. ไต้หวัน วิกฤติจุดหนี้พุ่ง ม.อ.โพลสะท้อนรัฐหาทางออก

ยาง 14 จ. ไต้หวัน วิกฤติจุดหนี้พุ่ง ม.อ.โพลสะท้อนรัฐหาทางออก

วิกฤติราคายางพาราภาคใต้ 14 จังหวัดกระทบหนี้ครัวเรือนพุ่ง 2 เท่า
ยะลาอ่วม - ภูเก็ตเพิ่มสูงสุด หลัง “ม.อ.โพล” ระบุ หนี้สินรวมทั้งใน-นอก
ระบบท่วม แนะรัฐนำข้อมูลเร่งหาทางออก-สร้างอาชีพเสริมด่วน

ผู้สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” ประจำจังหวัดสงขลา รายงานว่า คณะทำงาน
ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สืบรวจความคิด
เห็นของประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ ประเด็นผลกระทบจากวิกฤติราคายาง
การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วนของชาวสวนยางภาคใต้ โดยสอบถาม
ประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ ช่วงเดือนกันยายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการ
และแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวสวนยางภาคใต้

จากการสำรวจพบว่า ภาระหนี้สินของชาวสวนยางภาคใต้ เพิ่มขึ้นมาก
ถึง 2 เท่า และวิกฤตินี้กระทบต่อครอบครัวมากถึง 40.8% ทั้งนี้จังหวัดยะลา
มีผลกระทบมากที่สุด ขณะที่จังหวัดตรังมีผลกระทบน้อยที่สุด ผลกระทบต่อ
ครอบครัวมากที่สุด คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มากถึง 52.3% กระทบ
การศึกษานบุตร 27.7% และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 20.0% ส่วน ประเด็นผลกระทบ
การศึกษานบุตร 84.4% ปัจจุบันยังคงให้ศึกษาอยู่ และอีก 15.6% ให้ออกกลาง
คัน โดยเกิดม้อตราเพิ่มขึ้นของหนี้สินมากที่สุด ส่วนจำนวนหนี้สินรวมทั้ง
ในระบบและนอกระบบของชาวสวนยางภาคใต้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า แยกเป็นหนี้
สินนอกระบบเพิ่มขึ้น 1.8 เท่าซึ่งมากกว่าหนี้สินในระบบที่เพิ่มขึ้น 1.4 เท่า

ทั้งนี้โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 1,654 ตัวอย่าง จากชาวสวนยาง
14 จังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-59 ปี การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาใกล้
เคียงกัน รายได้ 5,000-10000 บาท สถานะเจ้าของสวนยาง 57.2% รับจ้าง
กรีดยาง 42.8%

อย่างไรก็ดีวิกฤติราคายางพาราดังกล่าว จะกระทบต่อครอบครัว ชุมชน
และสังคมชาวสวนยางในภาคใต้ระดับรุนแรง รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน กระทบการศึกษาบุตร หนี้สินเพิ่มขึ้น โจรชุกชุมลักเล็กขโมยน้อย
มีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลงในชุมชน และการย้ายถิ่นเข้าเมือง
ระดับความสุขลดลง ผลกระทบส่งผลต่อชาวสวนยางที่รับจ้างกรีดยางมากกว่า
เจ้าของสวนยาง ชาวสวนยางภาคใต้มีวิธีการปรับตัวโดยประหยัดค่าใช้จ่าย
และทำอาชีพเสริม ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเร่งด่วนในการหาอาชีพ
เสริมทั้งในและนอกภาคการเกษตร พร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนและพักชำระ
หนี้ที่เกิดจากการลงทุนการทำสวนยางตลอดจนช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนโดยเฉพาะควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและลดค่าบริการ
สาธารณสุข



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24474

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 21.37 Ad Value: 47,014

PRValue (x3): 141,042

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ก.อตุฯโรดโชว์'มาเลเซีย'ดึงลงทุนรับเบอร์ซีดีปี61

ก.อตุฯโรดโชว์'มาเลเซีย' ดึงลงทุนรับเบอร์ซีดีปี61

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะมีส่วนช่วยยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ได้น่าคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคม นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้จัดการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินทางไปยังกรุง uthailand (กนอ.) กล่าวว่าได้นำเสนอข้อมูลในการพัฒนา ทั่วลาฮอร์ สหพันธ์รัฐมาเลเซียร่วมกิจกรรมสัมมนาทาง ที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา ที่ขณะนี้สามารถพัฒนาได้เร็วกว่าแผนที่ การลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย เพื่อเป็น วางไว้ โดยเฉพาะการปรับพื้นที่เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็น และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ สามารถรองรับการ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมยาง ลงทุนได้ตั้งแต่ปี 61 ซึ่งได้วางเป้าหมายมีนักลงทุนเข้ามาลงทุน ซึ่งปัจจุบันไทยได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา 70 โรงงาน ภายใน 5 ปี หรือปี 64 รวม ซีดี)จังหวัดสงขลา ที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคโลกิ มูลค่าเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิด ผลิต การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ ทั้งในและนอกประเทศ ความต้องการใช้ยางพาราได้ไม่น้อยกว่า 9,000 ตันต่อปี สร้าง ทำให้พื้นที่การลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง รายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นเงิน 450 ล้านบาทต่อปี และเมื่อมีัก การผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในอาเซียน ซึ่งเริ่มมีนัก ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซีย อินเดีย และจีนให้ความ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้ว จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ สนใจในพื้นที่การลงทุน เชื่อว่าแนวทางที่รัฐบาลให้การส่งเสริม ถึง 10 เท่าหรือ กว่า 4,500 ล้านบาท.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 900,000
Ad Rate: 975

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2559

ปีที่: 20

ฉบับที่: 7282

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 11.10 Ad Value: 10,822.50 PRValue (x3): 32,467.50

คลิป: ลีสี่

คอลัมน์: จับประเด็น: อุตฯ ไรด์โซว์ดึงมาเลย์ลงทุนเมืองยาง



อุตสาหกรรมยางพาราในไทย

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อร่วมกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย” โดยทางกระทรวงได้เดินทางนำไรด์โซว์ในมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งปัจจุบันไทยได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ ซิตี้) ที่ จ.สงขลา โดยได้ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมรับเบอร์ ซิตี้ ที่มีประมาณ 1,218 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมรองรับนักลงทุนภายในปี 2561 และมีการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งเสริมการลงทุน คาดว่าจะส่งผลดีในแง่ของความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่จะมีการเข้ามาลงทุนในนิคมยางพาราของไทยเพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Section: First Section/เศรษฐกิจภาคครัว

วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5000

หน้า: A7(ล่าง)

Col.Inch: 39.38 Ad Value: 35,048.20

PRValue (x3): 105,144.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มาเลเซียสนใจลงทุนรับเบอร์ชิตี

มาเลเซียสนใจลงทุนรับเบอร์ชิตี

โพสต์ทูเดย์- กนอ.โรดโชว์มาเลเซีย เอกชนตอบรับลงทุนโครงการรับเบอร์ชิตีเพิ่มจากเดิม มีนักลงทุนเข้ามาแล้ว 50 ราย มูลค่าลงทุน 5,000 ล้านบาท

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้อำนวยการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยนักลงทุนมาเลเซีย ต่างให้การตอบรับดีกับการลงทุนในไทย ภายหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ กนอ.ได้เดินทางมาโรดโชว์การพัฒนาพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รับเบอร์ชิตี จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาเลเซีย กลุ่มอุตสาหกรรมยาง เข้ามาลงทุนในรับเบอร์ชิตีของไทย โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อย่างเต็มที่ ซึ่งมีนักลงทุนมาเลเซียเข้ามารับฟังจำนวน 53 ราย

นอกจากนี้ กนอ.ยังได้ชี้แจงเหตุการณ์ในประเทศไทยให้นักลงทุนต่างชาติทราบ โดยนักลงทุนไม่ได้ตื่นตระหนกและกังวลแต่รู้สึกใค้กับเรื่องนี้ โดยนโยบายของภาครัฐบาลได้เน้นย้ำจะเดินหน้าโครงการตามที่ประกาศไว้ ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในคลัสเตอร์ต่างๆ และการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงมีโครงการความร่วมมือประชารัฐของรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการลงทุน

สำหรับโครงการรับเบอร์ชิตี ที่ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะแรก (เฟส 1) ช่วงเดือน ก.ค. 2560 และจะแล้วเสร็จทั้งหมด ในปี 2561 โดยในขณะนี้ภาคเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนแล้ว 2 ราย เป็นผู้ผลิตหมอนยางพารา 1 แห่งจากนักลงทุนมาเลเซีย และเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จากนักลงทุนประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมทุนกัน 1 แห่ง อีกทั้งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 10 ราย ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่โรงงานสำเร็จรูป และได้เข้ามาจัดตั้งในพื้นที่แล้ว 3 ราย อีก 7 รายกำลังก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีเอกชนกลุ่มยาง เข้ามาจัดตั้งจำนวน 50 ราย มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีความต้องการใช้ยางพาราจำนวน 2 แสนราย/ปี รวมทั้งหากมีอุตสาหกรรมยางกลุ่มกลางนำเข้ามาลงทุน จะมีความต้องการใช้ยางสูงขึ้นเป็น 3 แสนตัน/ปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว จากจำนวนยางในประเทศไทยที่ผลิตทั้งหมด 4.5 ล้านตัน

นายวีรพงศ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนอีอีซีว่า ในขณะนี้พื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนจำนวน 1.5 หมื่นไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง กนอ. ที่จัดทำไว้ 1.5 หมื่นไร่ รวมแล้วมีพื้นที่รองรับโครงการอีอีซี รวม 3 หมื่นไร่ ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า โดยภาครัฐประเมินเบื้องต้นจะมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนเป็นเวลา 5 ปี วงเงินประมาณ 5 แสนบาท

โครงการรับเบอร์ชิตีพัฒนาได้เร็ว

กว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการปรับพื้นที่เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในอาเซียนได้” นายวีรพงศ์ กล่าว

นายไชยดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า นักลงทุนจากมาเลเซีย มีความสำคัญกับไทย ซึ่งที่ผ่านมาจะระหว่างปี 2549-2559 มีมาเลเซีย เข้ามาลงทุนจำนวน 35 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11% ของนักลงทุนอุตสาหกรรมยางในต่างประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5473

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 46.89 **Ad Value:** 63,301.50

PRValue (x3): 189,904.50 **คลิก:** ชาว-ต้า

หัวข้อข่าว: ชุดฝึกตรวจมะเร็ง-เต้านมทดแทนทำจากยางพาราหนึ่งเดียวในไทย

ในที่สุดงานวิจัยยางธรรมชาติ เพื่อผลิตชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมและเต้านมทดแทนของนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายใต้การนำของ “รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มชัด” ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายของจริงทุกประการ จุดเด่นสามารถฝึกตรวจมะเร็งในเต้านม เนื้องอก และก้อนซิสต์ ช้ำราคาถูกลงด้วย ขณะที่ชุดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศตรวจได้เพียงเนื้องอกในเต้านมเท่านั้น แต่ราคาสูงกว่านับสิบเท่า

รศ.ดร.อิทธิพลบอกว่า ผลิตภัณฑ์ชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมและเต้านมทดแทน ผลิตจากยางธรรมชาติ หรือยางพารานั้น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ สจล. ที่จะต้องสร้างความยั่งยืนของประเทศ โดยเน้นให้เพิ่มการใช้วัตถุดิบที่ประเทศไทยมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติเพื่อการผลิตอุปกรณ์ทั้งที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองในงานสาธารณสุข เช่น ถุงมือ สายนำเกลือชุดฉีดยา และอุปกรณ์ช่วยการตรวจรักษา

ก่อนที่จะวิจัยนำยางธรรมชาติผลิตชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมและเต้านมทดแทน โจทย์มาจากนายแพทย์โรงพยาบาลรามารินทร์คนหนึ่งที่นำชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากต่างประเทศทำจากยางสังเคราะห์ ราคาสูงถึง 2.5 หมื่นบาท แต่สามารถตรวจสอบได้เฉพาะก้อนเนื้องอกใน



รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มชัด(ขวา)-ปรีวี พินิจกุล

ของประเทศไทย แต่ยังไม่ดี จึงมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีลักษณะคล้ายของจริงเกือบทุกอย่าง เวลาตรวจหาโรคร้ายให้ใช้นิ้วมือ 3 นิ้วแตะรอบๆ เต้า และชุดนี้มีจุดเด่นที่ดีกว่าที่นำมาจากต่างประเทศคือราคาถูก สามารถนำมาฝึกตรวจมะเร็งในเต้านม เนื้องอกในเต้านม และก้อนซิสต์ได้ด้วย หลังจากนั้นได้

ชุดฝึกตรวจมะเร็ง-เต้านมทดแทนทำจากยางพาราหนึ่งเดียวในไทย

เต้านมเท่านั้น ขณะที่ในเต้านมของผู้หญิงเกิดโรคทั้งมะเร็งเต้านม เนื้องอกในเต้านม และก้อนซิสต์ จึงคิดว่าประเทศไทยมียางธรรมชาติจำนวนมาก และราคาถูกด้วย น่าจะสามารถผลิตชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมและเต้านมทดแทนได้ ถือเป็นทางเลือกเพิ่มมูลค่ายางพาราให้แก่เกษตรกรด้วย

ในที่สุดร่วมกับ นพ.ยอดยิ่ง วาสุทธิชัย จากโรงพยาบาลรามารินทร์ และปรีวี พินิจกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ทำการวิจัยยางพาราเพื่อผลิตชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมและเต้านมทดแทนมาตั้งแต่ปี 2557 ทำวิจัยได้ 1 ปี สามารถผลิตชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากยางพาราชุดแรกและเป็นรายแรก

ผลิตเต้านมทดแทนสำหรับผู้ตัดเต้านม มาเสริม ทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกว่ามีเต้านมอยู่ในเสื้อยกทรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงผ่านการผ่าตัดเต้านมมาภายหลังได้ให้นายแพทย์ที่โรงพยาบาลรามารินทร์มาทดลองใช้แล้วได้รับการชมว่าดีกว่าจากต่างประเทศ และมีการสร้างที่จะนำมาใช้จริงอีกจำนวนหนึ่ง การวิจัยยางพาราเพื่อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5473

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 46.89 Ad Value: 63,301.50 PRValue (x3): 189,904.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมทดแทนทำจากยางพาราหนึ่งเดียวในไทย

ผลิตชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมที่ รศ.ดร.อิทธิพล บอกว่า นี้อย่างพาราที่เกษตรกรใช้กรดซัลฟูริก ส่วนใหญ่ทางภาคอีสานนำมาใส่ในยางเพื่อให้ นี้อย่างจับตัว จะทำให้คุณภาพยางด้อยลง เมื่อ ผลิตอุปกรณ์จะด้อยตามด้วย ส่วนกรดฟอร์มิคที่ใช้ทางภาคใต้ ไม่มีปัญหา จึงนำยางที่ไม่ใส่กรดซัลฟูริก เน้นเฉพาะนี้อย่างชั้นเท่านั้น โดยนี้อย่าง ครึ่งก็โลกครึ่งจะสามารถผลิตทั้งชุดฝึกตรวจมะเร็งเต้านมได้ 1 ชุด ราคาหลักร้อยบาทเท่านั้น ถ้า นำไปเครื่องซีทีสแกน ลงทุนหลักพันบาท แต่มี ำเข้า 2.5 หมื่นบาท

“ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตรทาง ัญญา เพราะอนาคตจะสามารถนำไปต่อยอด

เชิงการค้าได้ เพราะทั้งโรง พยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึง สถานพยาบาล อาทิ สาธารณสุข ังหวัด อนามัย ต้องใช้แน่นอน ส่วนเต้านมทดแทนกำลังหา สปอนเซอร์ เนื่องจากตั้งใจว่า จะแจกมากกว่า ถือเป็นงาน ซีเอสอาร์ของ สจล.ภายในตัว” รศ.ดร.อิทธิพล กล่าว

นับเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ ต่อคนไทย ไม่เพียงแต่ทำให้ชุด ฝึกตรวจหามะเร็งเต้านมและ เต้านมทดแทนที่ราคาถูก แต่ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าด้านราคา ให้แก่ยางพาราอีกด้วย

● ตลมนัส กาเจ ●



สาธิตตรวจมะเร็งเต้านม



เต้านมทดแทน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ทินฮุน

Thin Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

ปีที่: 13 ฉบับที่: 3115

Col.Inch: 41.44 Ad Value: 22,792

หน้า: 1(บนซ้าย), 3

PRValue (x3): 68,376

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: TRUBB โด่รับยางพาราพุง หนุ่น Q4/2559 พอร์มสดใส

TRUBB

โด่รับยางพุง

→→→ อ่านหน้า 3

TRUBB โด่รับยางพาราพุง หนุ่น Q4/2559 พอร์มสดใส

ทินฮุน-TRUBB ราศีจับ! ราคาขงพาราพุงทะยาน หนุ่น Q4/2559 ผลงนเจ็ดจรศี บึก “วรเทพ วงศศุทธิกุล” ยืนเบ้าบินี้รายได้โต 10% จากปีก่อน ออเคอร์เรียงคิวเพียบ แถมเดินหน้าจะตลาดลูกค้ำด้าแดนเต็มสูบ หวังดันยอดขยเพิ่ม ฟากนักวิเคราะห์ หนุ่น “เก็งก้าไร” ลุ้นชนด้า 1.30 บาท

นายวรเทพ วงศศุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB เปิดเผยว้า จากแนวโน้มราคาขงพาราพุงในช่วงไตรมาส 4/2559 ที่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของน้าขงสดยบมออยู่ที่ราว 55 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 3/2559 ที่เฉลี่ย 45 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเชื่อน้าจะกลยเบ้าบิจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผลงนในไตรมาส 4/2559 เติบโต เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2559

● **ยืนเบ้ารายได้โต 10%**
ทินฮุน บัจจุบันลัดส่วนรายได้ขง TRUBB แบ่งเบ้า การผลิต

ลีนค้ำและเพื่อจัดจ้านให้กับลูกค้ำในประเทศไทยประมาณ 50% ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน คิดเบ้าตัวเลขออกราว 50% ซึ่งหากจ้าน



>>> วรเทพ วงศศุทธิกุล

ยอดขยตามผลิตภันฑ์นั้น “กลุ่มน้าขงขัน” ล้าสุดยั้งคิดเบ้ากว่า 70% อย่งไรก็ดี ในปี 2559 บริษัทยั้งคงเบ้ารายได้เติบโต 10% จากปีก่อนที่

8.99 พันล้านบาท เนื่องขงแนวโน้มค้ำลั้งซื้อ (ออเคอร์) ขยยตัวต่อเนื่องหลังช่วงที่ผ่านมการกิจได้มีการหันมการทำตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ำใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม ตลอดจนยังกลยเบ้าบิจัยช่วยสนับสนุนภาพรวมการกิจให้เบ้าไปขมที่วางไว้

● **ดูขยขยฐานด้าแดน**

ขณะเดียวกันล้าสุดขง TRUBB ระบุว่า ในช่วงที่เหลือขงปี 2559 บริษัทยังได้มีการวางกลยุทธ์เร็งเดินหน้าธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งฝ้ายซื้อ ฝ้ายผลิต และฝ้ายขย รวมเบ้าเพิ่มขงทางการตลาด โดยบริษัทจะมุ่งขยขยตลาดในต่างประเทศให้มกขขึ้น เช่น กลุ่มประเทศอเมริกาใต้, กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศมุสลิม จากเดิมที่ตลาดหลักยังอยู่ในประเทศจีน

อนึ่ง บัจจุบันบริษัทมีโรงงานกระจายอยู่ใน 2 ภาค คือ ภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งมีดูฤกาลขงขงผลิตไปด้ากันจึงมีปัญหการขาดแคลนวัตถุดิบน้อยกว่าผู้ผลิตที่มีโรงงานอยู่ในภาคเดียว ทำให้อสามารถควบคุม

ต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการตั้งราคาขย

อย่งไรก็ดี บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า สถานการณ์ราคาขงโลกปรับเพิ่มขขึ้นจากล้าปด้าท้อก่อน เนื่องขงฝนตกชุกในช่วงล้าปด้าที่มก ทำให้อสวนขงออกไปกรีตขงน้ากว่าปกติ กดดันผลผลิตขงพาราออกสู่ตลาดน้อยลง

โดยจากบัจจัยตั้งกล้าว ทำให้อราคาขงพาราที่ปรับขขึ้นล้าคือค้ล้องกับราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับเพิ่มขขึ้นถึง 6.6% ล้าปด้าท้อหน้า จากแนวโน้มการปรับลดก้าลั้งการผลิตน้ำมันดิบขงกลุ่มโอเปก ทินฮุนฝ้ายวิจัยประเมินว้าราคาขงเท็งในช่วงที่เหลือขงปี 2559-60 จะทรงตัวใกล้เคียงบัจจุบัน

● **ลุ้นด้า 1.30 บาท**

ด้านักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินล้าฤฤฤฤฤฤฤฤ TRUBB ยังแก่ว้ว โดยมีแนวด้าที่ 1.30 บาท ส่วนแนวรับมองไว้ 1.13 บาท

กลยุทธ์การลงทุนแนะน้า “เก็งก้าไร” และทยอยขยหุ้นเมื่อราคาขยยับเพิ่มหรือใกล้ชนด้าที่ 1.30 บาท อย่งไรก็ตามหากราคาหุ้นขงบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกิดขยอ้ดล้งหลุดแนวรับตั้งกล้าวเมื่อใดนั้นควรตัดขาดทุนเพื่อบัจกันความเสี่ยงในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14049

หน้า: 6 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 10.26 Ad Value: 11,286

PRValue (x3): 33,858

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทย-ญี่ปุ่นเร่งหารือพัฒนาเกษตรหนุนกลุ่มอาหาร-แปรรูปยางพารา

ไทย-ญี่ปุ่นเร่งหารือพัฒนาเกษตร หนุนกลุ่มอาหาร-แปรรูปยางพารา

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 โดยนายอิโระมิจิ มะสึชิมะ ปลัดกระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่น ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เป็นการหารือต่อเนื่องในการเร่งรัดและผลักดันการค้าเน้นความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบบันทึกแสดงเจตจำนง (เอ็มโอไอ) ว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ใน 2 ประเด็นคือ 1.ระหว่างรัฐกับรัฐ เพื่อเร่งรัดการค้าและการภายใต้กรอบทั้งด้านพืชและสัตว์ การชลประทาน การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและอาหาร และการสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา นอกจากนี้ไทยได้เสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) การแก้ไขปัญหการทำประมงที่ผิดกฎหมายระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 2.หารือร่วมระหว่างรัฐและเอกชน เกี่ยวกับแผนการพัฒนาเกษตร ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (พีพีพี) และการพัฒนาทางการเกษตรแบบสมัยใหม่



วันที่ 13 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางเข้าประมุลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมุลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมุลประจำวัน ที่ 13 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.83 บาท ปรับลดลง 0.26 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.53 บาท ปรับลดลง 0.02 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.57 บาท ปรับลดลง 0.62 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.13 บาท ปรับลดลง 0.17 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.57 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.57 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 50.17 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.08 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 154,793 กิโลกรัม น้ำยางสด 51.25 บาทต่อกิโลกรัม คงที่

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดยังคงไม่มั่นใจต่อข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน หลังจากที่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณยางยังคงเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่ปลูกยาง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.56 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.02 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.61 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.39 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.14 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพร จำเริญนูสิต

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช



วันที่ 13 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : ผู้ว่าฯ ระนอง บูรณาการทหาร ตำรวจ
ข้าราชการ สั่งกำชับพลิกพื้นผืนป่าไม้คืนให้แผ่นดิน

ผู้ว่าฯ ระนอง บูรณาการทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สั่งกำชับพลิกพื้นผืนป่าไม้คืนให้แผ่นดิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง บูรณาการทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สั่งกำชับพลิกพื้นผืนป่าไม้คืนให้แผ่นดิน

วันนี้ 13 ต.ค. 59 ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/59 โดยมีนายถิณ พิสุจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลปัญหา และแนวทางแก้ไขเรื่องที่ดินทำกินนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

โดยในที่ประชุมได้มีการซักถามเกี่ยวกับพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ให้มีรายละเอียดขอบเขตที่ชัดเจน นำไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล สรุปคดีที่สามารถจับกุมได้ในห้วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจพิสุจน์สิทธิว่าเป็นผู้ยากไร้

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดระนอง เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร การบุกรุกจับจองของนายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดประสิทธิภาพ ข้อปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ

ซึ่งภายหลังประกาศคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามแผนในเขตพื้นที่ป่าฯ รับผิดชอบ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกโดยกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพลนอกพื้นที่ อีกส่วนหนึ่งจำนวนมากเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัย และทำกินอยู่เดิมมานานก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ครอบครองที่ดินทำกินไม่เกิน 25 ไร่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์รอการพิสุจน์ว่าเป็นผู้ยากไร้ หรือไม่นั้น ทางจังหวัดระนองก็จะมีการคณะกรรมการในการตรวจพิสุจน์ หากแสดงตนและตรวจพิสุจน์แล้วว่าเป็นผู้ยากไร้ รัฐฯ ก็จะไม่ดำเนินการตัดพื้นต้นยางพาราในขณะนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า สำหรับชาวบ้านที่แสดงตนและตรวจพิสุจน์แล้วว่าเป็นผู้ยากไร้ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องช่วยกันหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการอยู่ร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เว้นแต่ชาวบ้านที่บุกรุกโดยมีนายทุนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ

รายใหม่ที่บุกรุกผืนป่า อำเภอก็จะใช้หลักนิติศาสตร์ทางกฎหมายเข้าดำเนินการทันที และไม่จำเป็นต้องใช้หลัก
รัฐศาสตร์เข้าพูดคุย การแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและระยะยาว ต้องรักษาป่าที่ยังอยู่ไม่ให้มีการรุกร้าเพิ่มใหม่อีก
และนำผืนป่าที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน แล้วเข้าสู่การพัฒนาพลิกฟื้นผืนป่าให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดนุพล อืดเกิด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง



วันที่ 13 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าแสดงความ
ยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
พร้อมขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมขอ ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวภายหลังแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยได้มีการนำเสนอปัญหาภาคการเกษตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรังได้รับทราบ ในหลายประเด็น อาทิ การขอจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง การส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปัญหาการรับซื้อน้ำยางสดจาก
พ่อค้าคนกลาง และปัญหาการบริหารจัดการสวนปาล์มที่มีประสิทธิภาพ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในเบื้องต้นทางสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้
ส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ แก่เกษตรกร และได้ทำการผลักดันให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม
การทำ MOU กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างตรงจุด ซึ่งจากการเสนอปัญหาให้ทาง
จังหวัดได้รับทราบครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขในปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายชล ธรรมกุล

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง